



ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดการสอบภาคข้อเขียน

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบภาคข้อเขียน ดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอกำหนดการสอบภาคข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำหรับวิชาที่สอบ เวลาสอบ ที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบ เป็นไปตามประกาศการรถไฟฯ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และขอให้ผู้เข้าสอบภาคข้อเขียนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการสอบภาคข้อเขียนเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยก่อนเข้าอาคารสอบ และตลอดระยะเวลาในการสอบ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ

๒. ผู้เข้าสอบจะต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบทั้งภาคเช้า และภาคบ่ายไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที เพื่อเข้ารับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ วัดอุณหภูมิร่างกาย โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของทางเจ้าหน้าที่สนามสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๒.๒ ต้องยื่นแบบคัดกรองแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้สมัครสอบ คัดเลือก ตามประกาศที่การรถไฟฯ กำหนด (เฉพาะภาคเช้าเท่านั้น) สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ <https://railway.thaijobjob.com> กรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานแสดง ผลการตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ) แบบ RT-PCR หรือ แบบ ATK (Antigen test kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่เข้ารับการตรวจ หรือกรณีที่ผู้เข้าสอบใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง ให้แนบรูปถ่ายแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยตนเองโดยถ่ายพร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดง หรือผลการตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ) จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าสอบ

ทั้งนี้ การสอบภาคข้อเขียนของการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่เกี่ยวข้องต้องถือปฏิบัติ

สำหรับผลการสอบภาคข้อเขียน การรถไฟแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก ติดตามประกาศของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทางเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ <https://railway.thaijobjob.com> หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ งานวางแผนและสรรหา โทร. ๐๒-๖๒๑-๘๗๐๑ ต่อ ๕๒๕๔ ตามวันและเวลาราชการ



วีดีโอแนะนำ
ข้อปฏิบัติการสอบภาคข้อเขียน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไพบุลย์ มงคลศุภวาร)

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการแทน

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

๐๗

